



ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าชดเชยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล กรณีการรักษาแบบ Home Isolation
ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินที่ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับการรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓.๒ สวัสดิการค่าชดเชยนอนรักษาในโรงพยาบาลจ่ายให้กับสมาชิกกองทุนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล คืนละ ๓๐๐ บาท ปีละไม่เกิน ๑๐ คืน โดยนับรอบปีจากวันที่กองทุนเริ่มคุ้มครอง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้สั่งชะลอการจ่ายสวัสดิการค่าชดเชยนอนรักษาในโรงพยาบาล กรณีการรักษาแบบ Home Isolation ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ได้รับการร้องเรียนเป็นต้นมา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการขอความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขกรณีการรักษาแบบ Home Isolation ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าเป็นผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้มีหนังสือตอบกลับและให้ความเห็นว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ที่พำนักของผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวกำหนดให้ “สถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย” ถือว่าเป็นผู้ป่วยของสถานพยาบาล ซึ่งรวมถึง Home Isolation ได้แก่ บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข Home Isolation จึงเป็นการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ในระยะที่แพร่เชื่อมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยแยกจากคนอื่นใน “สถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย” ถือว่าเป็นผู้ป่วยของสถานพยาบาล โดยเป็น “ผู้ป่วยใน” ที่แพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลสั่งรับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาในสถานพยาบาล ในที่นี้คือสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วยและมีการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีมติให้สมาชิกกองทุนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับการรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการค่าชดเชยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล นำเอกสารประกอบด้วย

- ๑) แบบคำขอรับสวัสดิการ (รับได้ ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชน)
- ๒) ใบรับรองแพทย์ (ระบุวันเข้ารับการรักษา-วันออกจากโรงพยาบาล)
- ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกกองทุน
- ๔) สำเนาใบเสร็จกองทุนฉบับที่เป็นปัจจุบัน
- ๕) หนังสือมอบอำนาจและเอกสารของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่นมารับสวัสดิการแทน)

ทั้งนี้หากกองทุนฯ ตรวจสอบพบว่า สมาชิกดังกล่าวขาดชำระเงินสมทบตามที่ระเบียบกองทุนฯ ได้กำหนดไว้ สมาชิกต้องชำระเงินสมทบให้เป็นปัจจุบันจึงสามารถเบิกได้ตามเงื่อนไข โดยสามารถขอรับสวัสดิการค่าชดเชยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลได้ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้มีมติที่ประชุม ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองสวัสดิการสังคม (ทุ่งท่าลาด) ชั้น ๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อมลสินทร์ อานินทร์พงศ์
(นางสาวกมลนันท์ อานินทร์พงศ์)

ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช